



Bộ Giáo dục NSW

Việc nộp đơn cho con em quý vị để theo học lớp năng khiếu hoặc trường trung học tuyển

Tại sao học trường tuyển/ lớp năng khiếu?

Việc xếp nhóm các học sinh có năng khiếu và tiềm năng cao với nhau, và sử dụng các phương pháp giảng dạy đặc biệt sẽ giúp hỗ trợ:

- sự phát triển học thuật của các em
- an lành cảm xúc; và
- tình bạn và cuộc sống xã hội của các em.

Học sinh nói với chúng tôi rằng các em ưa thích việc học hơn khi các bạn cùng lớp có khả năng và sở thích tương tự.

Việc này có phù hợp với con tôi không?

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy con em quý vị có thể được lợi lộc từ hệ giáo dục tuyển.



học hỏi nhanh chóng và dễ dàng



động lực cao



đặt ra các câu hỏi phức tạp



trí nhớ tốt



hiếu kỳ và sáng tạo



khám phá sâu về các sở thích

Nên nhớ, tiềm năng cao của một số trẻ em có thể bị che giấu. Việc học trong một lớp năng khiếu hoặc trường trung học tuyển có thể giúp ích cho các em.

Tôi có thể hỗ trợ con em mình như thế nào trong việc nộp đơn dự tuyển?



Trò chuyện với con em mình về những **lợi ích** và **thách thức** của nền giáo dục tuyển, và hãy giải đáp các câu hỏi và mối quan tâm của các em.



Hỏi **giáo viên của con em mình** (hoặc những nhân viên khác biết rõ về em) xem họ có nghĩ rằng sự giáo dục tuyển sẽ phù hợp với con em mình hay không.



Nộp đơn để có được sự **điều chỉnh hợp lý** cần đến nếu học sinh có khuyết tật hoặc bệnh trạng.



Khuyến khích con em quý vị dùng các **tài liệu miễn phí** của Bộ để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển.



Nhắc nhở con em quý vị rằng em chỉ cần **một chút chuẩn bị** cho kỳ thi tuyển, và không cần huấn luyện.



Hỗ trợ con em quý vị hãy tiếp tục các sinh hoạt **ngoại khóa**, gặp gỡ bạn bè, ăn uống lành mạnh và ngủ ngon trong những ngày gần đến kỳ thi.

Mô hình Xếp tuyển Bình đẳng dành tới **20% số chỗ** trong các lớp năng khiếu và các trường trung học tuyển cho những em có năng khiếu và tiềm năng cao mà là:

- học sinh có nguồn gốc yếu thế về xã hội-giáo dục
- học sinh Thổ dân và/hoặc Dân đảo Torres Strait
- học sinh từ các vùng nông thôn và hẻo lánh
- học sinh khuyết tật.

Muốn tìm hiểu thêm, xem:

edu.nsw.link/equity

<https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/general-information/translated-resources>



Hỗ trợ tài chính

edu.nsw.link/pubedu

Học bổng của Quỹ Tài trợ Giáo dục Công lập giúp hỗ trợ tài chính để giúp những người trẻ tại các trường công lập NSW đón nhận các cơ hội và phát huy tiềm năng của họ.

Xin lưu ý rằng không có lệ phí để nộp đơn và dự thi xếp tuyển, và không có lệ phí để ghi danh vào một trường trung học tuyển hoặc lớp năng khiếu.

Hãy chuẩn bị để nộp đơn

Tìm hiểu thêm tại trang mạng của chúng tôi



Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại

Nếu quý vị cần thông dịch viên trợ giúp để nói chuyện với giáo viên của con mình, vui lòng gọi đến Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại số 131 450 và yêu cầu có một thông dịch viên người Việt. Cho nhân viên tổng đài biết số điện thoại mà quý vị muốn gọi và nhân viên sẽ có thông dịch viên giữ đường dây để giúp quý vị trong cuộc đàm thoại. Quý vị sẽ không phải trả tiền cho dịch vụ này.